

Số: 03 /NQ-HĐND

Thái Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng đất công, công ích
trên địa bàn phường Thái Hòa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁI HÒA
KHÓA III, KỶ HỌP LẦN THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND phường Thái Hòa về thành lập đoàn giám sát của HĐND phường, giám sát công tác quản lý sử dụng đất công, công ích trên địa bàn phường;

Sau khi xem xét Báo cáo số 06/BC-ĐGS ngày 14/5/2024 của Đoàn giám sát HĐND phường về kết quả giám sát công tác quản lý sử dụng đất công, công ích trên địa bàn phường Thái Hòa và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường nhất trí nội dung kết quả giám sát công tác quản lý sử dụng đất công, công ích trên địa bàn phường Thái Hòa được thể hiện trong Báo cáo số 06/BC-ĐGS ngày 14/5/2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường với những kết quả đạt được, những hạn chế và kiến nghị sau:

Hội đồng nhân dân phường đánh giá cao công tác quản lý sử dụng đất công, công ích trên địa bàn phường Thái Hòa. Mặc dù công việc nhiều nhưng UBND phường đã thể hiện trách nhiệm cao trong chỉ đạo công quản lý sử dụng đất công, công ích trên địa bàn phường như:

I. KẾT QUẢ QUẢN LÝ VỀ ĐẤT CÔNG, ĐẤT CÔNG ÍCH

1. Hiện trạng đất công, đất công ích

Tại Quyết định 691/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, đất công 94 thửa và đất công ích 176 thửa tổng diện tích 472.865,5m² (hiện nay Quyết định 691/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 đã được bãi bỏ theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh mục quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương).



Thực hiện Thông báo số 16/TB-UBND ngày 12/01/2021 của UBND thị xã Tân Uyên về Ý kiến kết luận của ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình rà soát đất công, đất công ích; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc đo đạc, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp Giấy chứng nhận không tiếp giáp đường nhưng hiện trạng có tiếp giáp đường và Thông báo số 160/TB-UBND ngày 07/4/2021 của UBND thị xã Tân Uyên về Ý kiến kết luận của ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát quỹ đất công, đất công ích. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên đã chủ trì phối UBND phường Thái Hòa tiến hành rà soát và có báo cáo kết quả rà soát lại diện tích đất công, đất công ích do Nhà nước quản lý trên địa bàn phường là 607 thửa đất, với tổng diện tích đất công, đất công ích được UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt trên địa là 699.094,3m² (theo Quyết định 2159/QĐ-UBND).

Việc chênh lệch diện tích đối với việc thống kê diện tích đất công, đất công ích gồm nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là sai lệch diện tích bản đồ và một số thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân (khu du lịch Hồ Nam...), các hộ dân lấn chiếm (đang giải quyết)...

2. Công tác quản lý, sử dụng đất công, đất công ích

a) Công tác xây hàng rào đối với đất công, cấm mốc đất công ích

Hiện nay, UBND phường Thái Hòa đang tiến hành xây dựng hàng rào các khu đất công và cấm mốc đất công ích theo chủ trương của UBND thành phố Tân Uyên để quản lý chặt chẽ tránh trường hợp lấn chiếm (dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024).

b) Công tác đo đạc đất công ích, đất công

+ Đất công ích: Tổng 471 thửa, trong đó: Công ty Thành Lợi đã hoàn thành công tác đo đạc đối với 157 thửa đất công ích theo Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND thị xã Tân Uyên, 41 thửa đất công ích chưa đo đạc, 273 thửa đất thuộc diện 188 (*các trường hợp này UBND phường đưa vào các trường hợp có khó khăn vướng mắc cần giải quyết*)

+ Đất công: Tổng 136 thửa, trong đó: 89 thửa đất công đã được đo đạc, 10 thửa đã được cấp giấy chứng nhận, 31 thửa đất công chưa được đo đạc (đã trừ 06 thửa đất do TTPTQĐ thành phố quản lý). Tuy nhiên, hiện nay do có một số thửa đất công, đất công ích chưa đảm bảo về mặt pháp lý trên cơ sở số liệu đo đạc của Công ty Thành Lợi thực hiện nên UBND thành phố Tân Uyên chỉ đạo UBND phường Thái Hòa thực hiện đo đạc lại đối với 153 thửa đất (trong đó: 61 thửa đất công và 92 thửa đất công ích) dự kiến hoàn thành công tác đo đạc trong tháng 5/2024.

3. Tình hình cho thuê đất công, đất công ích

- Đất công (đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng): diện tích đã được UBND huyện công nhận là 131.337m² chủ yếu là đất chợ, đất trung tâm Văn hóa thể thao, đất nghĩa địa được quản lý tốt, sử dụng đúng mục đích, không cho thuê.

- Đất công ích: diện tích đã được công nhận là 161.936m².

Trong đó, từ năm 2005 UBND phường Thái Hòa đã cho 07 cá nhân thuê với tổng diện tích 81.848m² thời hạn 5 năm (đến tháng 12/2015) đã sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản. Hiện nay đã thanh lý hợp đồng thuê đất và UBND phường Thái Hòa đã xây dựng phương án đấu giá cho thuê đất theo quy định. Còn lại diện tích 80.088m² hiện trạng là ao hồ và UBND phường Thái Hòa trồng tràm. Hàng năm, UBND phường triển khai việc kiểm tra hiện trạng, ranh giới, tình trạng sử dụng quỹ đất công ngoài thực địa và phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân Uyên đo đạc hồ sơ đo lại diện tích, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của người dân có tiếp giáp với đất công, đất công ích. Qua kiểm tra phát hiện 02 hành vi vi phạm lấn, chiếm quỹ đất công tại khu phố Mỹ Hiệp và khu phố Phước Thái. UBND phường phối hợp với Ban điều hành khu phố lập biên bản và người dân đã tháo dỡ công trình vi phạm.

4. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đối với các nghĩa địa nhỏ lẻ, không còn sử dụng

Đa số các khu đất công trên địa bàn phường Thái Hòa đều là các thửa đất nghĩa địa nhỏ lẻ, không còn sử dụng. Thời gian qua, UBND phường Thái Hòa đã xin chủ trương UBND thành phố sử dụng quỹ đất này để xây dựng công trình công cộng phục vụ đời sống, tinh thần cho nhân dân và tạo cảnh quan môi trường, mỹ quan đô thị (hiện tại đang tiến hành xây dựng Hoa viên An Thành tại khu phố An Thành) và đã được UBND thị xã chấp thuận chủ trương theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng hoa viên khu phố An Thành, phường Thái Hòa. Trong thời gian tới, UBND phường Thái Hòa tiếp tục xin chủ trương UBND thành phố sử dụng quỹ đất này để xây dựng các công trình công cộng tại các khu phố Phước Hải, Tân Ba, Phước Thái, Vĩnh Phước...

5. Tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất công, đất công ích

Tranh chấp vụ ông Quán Văn Thông với quỹ đất do Nhà nước quản lý tại thửa đất số 183 tờ bản đồ số 8, (vụ án đã được Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo Bản án số 375/2022/HC-PT về việc Khiếu kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và quyết định giải quyết khiếu nại) và vụ án tranh chấp đất công ích tại thửa đất số 63, 93 tờ bản đồ số 7 với ông Nguyễn Minh Hoàng, vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết theo Bản án số 66/2023/HC-ST ngày 29/9/2023 và ông Nguyễn Minh Hoàng đang lập thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Đối với các trường hợp lấn chiếm đất công, công ích: UBND phường đã thành lập Tổ kiểm tra đất công, công ích để tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.

6. Công tác đấu giá cho thuê đất công ích

Ngày 09/6/2021, UBND phường Thái Hòa có Phương án số 03/PA-ĐG về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn phường Thái Hòa gửi cơ quan có thẩm quyền phê



duyet. Tuy nhiên, do các thửa đất công ích không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên việc đấu giá chưa thể tiến hành. Sau khi phương án được phê duyệt UBND phường sẽ tiến hành tổ chức đấu giá theo quy định và ký kết hợp đồng thuê đất công ích với các người dân đã trúng đấu giá theo quy định.

II. HẠN CHẾ

- Tình hình sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công ích còn xảy ra.

- UBND phường Thái Hòa thường xuyên phối hợp với Ban điều hành các khu phố, ngành chức năng kiểm tra các trường hợp vi phạm đất công, đất công ích để kịp thời xử lý. Tuy nhiên hiện nay công tác xử lý vi phạm chưa chặt chẽ dẫn đến còn tồn tại các trường hợp vi phạm sau:

+ Trường hợp ông Nguyễn Đình Thi thuê đất công ích (diện tích thuê 1.653m² gồm các thửa: 131, 132, 133, 144 tờ bản đồ số 7) nhưng sử dụng đất sai mục đích (làm nhà ăn cho công nhân diện tích khoảng 800m²).

+ Trường hợp Công ty TNHH Golden Forture VN: sử dụng đất công ích (lấn chiếm đất) để làm đường và trồng cây với diện tích khoảng 2.835m² tại thửa đất số 132, 148, 149, 150, 151, 152, 205 tờ bản đồ số 4. Trường hợp này Thanh tra Sở TNMT đã xử lý theo Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC ngày 28/01/2019. Công ty đã đóng tiền phạt nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng của đất đối với phần diện tích lấn chiếm như trước khi vi phạm và trả lại phần diện tích này để UBND phường Thái Hòa quản lý theo quy định.

Từ những hạn chế trên, Hội đồng nhân dân phường đề nghị UBND phường cần lưu ý và thực hiện tốt những nội dung sau:

- UBND phường khắc phục toàn bộ những hạn chế và thành lập Tổ kiểm tra đất công, công ích để tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định những trường hợp lấn chiếm, tranh chấp hoặc sử dụng đất sai mục đích.

- Xử lý đúng theo quy định và thẩm quyền những trường hợp đã chấm dứt, thanh lý hợp đồng thuê đất (07 trường hợp khu vực thủy sản Tân Mỹ...).

- Thực hiện lộ trình đấu giá cho thuê đúng theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của UBND Thành phố đúng theo kế hoạch.

- Đôn đốc, giám sát việc xây dựng hàng rào để quản lý đất công, công ích đã được phê duyệt.

- Kiểm tra lại các nơi thờ tự, đình, chùa, các trường học... trên địa bàn chưa được cấp Quyền sử dụng đất, tiến hành hướng dẫn thủ tục cấp Quyền sử dụng đất đúng theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thái Hòa và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Thái Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT. HĐND - UBND thành phố;
- BTV Đảng ủy;
- Đại biểu HĐND phường;
- Cơ sở dữ liệu HĐND tỉnh BD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA



Bùi Trọng Nghĩa



